

หน้าแรก - ข่าว - ข่าวทั่วไป

ข่าว

## กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าสร้างเสถียรภาพยางไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร

📅 29 เม.ย. 2567 | 08:30 น.





◀ คมชัดลึก



เกาะติดข่าวสาร >> **คมชัดลึก** ออนไลน์



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าสร้างเสถียรภาพยางไทยอย่างยั่งยืน Kick Off ซื้อขายตรวจสอบย้อนกลับรองรับEUDR ราคาพุ่ง94บาท/กก.

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการReady for EUDR in Thailand ภายใต้แนวคิด RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล และ เปิดKick Off ซื้อขายยางตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 2567

โดยวิธีประมวลผ่านระบบดิจิทัล Thai Rubber Trade (TRT) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) สำหรับใช้ซื้อขายประมวลยาง รองรับกฎระเบียบ EDUR พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี Block

chain มาใช้ในการทำธุรกรรม

ร้อยเอกรรรมนัส เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายหลักที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) เพื่อก้าวสู่วิถีเกษตรยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย กระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันให้มีการจัดการข้อมูลยาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระดับสากลต่างๆ พร้อมทั้งได้ผลักดันโน้ตเพื่อการเกษตรในพื้นที่ สปก. ที่เป็นพื้นที่สวนยาง กว่า 9.2 ล้านไร่ ให้เป็นพื้นที่ทำกินที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายของไทย และกฎระเบียบ EUDR

นอกจากนี้ยังมีการออกโฉนดต้นไม้ยาง เพื่อรับรองการมีอยู่ของต้นยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสแก่เกษตรกรให้เข้าถึงพื้นที่ทำกิน สามารถแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพการทำยาง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การขายคาร์บอนเครดิตจากสวนยาง เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าผลผลิตยาง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทำเกษตรยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

"การทำเกษตรโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกยางและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก สร้างความยั่งยืนให้ห่วงโซ่อุปทานยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดการยกระดับพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้มีความแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรเกษตรให้ยั่งยืน" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้เตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบ EUDR ไว้แล้ว โดยการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จึงสามารถระบุและแยกแยะพื้นที่สวนยาง รวมถึงทราบได้ว่าผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรที่นำมาขายผ่านตลาดกลาง กยท. มาจากสวนยางของสมาชิกรายใด จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%



ทั้งนี้วิธีประมวลซื้อขายผ่านระบบดิจิทัล TRT ดังกล่าวนั้นแสดงถึงความพร้อมของยางพาราไทยด้านการจัดการระบบข้อมูลที่รองรับกฎระเบียบ EDUR ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระบบ TRT จะแสดงรายละเอียดยางที่ซื้อขายอย่างชัดเจน เนื่องจากการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิตยางของสมาชิกแต่ละรายอย่างเป็นระบบ จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของยางได้ทุกล็อต ส่วนการนำเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการทำธุรกรรมนั้นจะเพิ่มความโปร่งใส แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบยิ่งขึ้น สำหรับการประเดิมซื้อขายยางที่ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ในครั้งนี้ ราคาประมวลพุ่งสูงถึง 94.01บาท/กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 41.2 ล้านบาท โดยยางที่ผู้ประกอบการเอกชนซื้อจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจำหน่ายในตลาดโลกต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ของประเทศไทย ระหว่างภาครัฐ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการ Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล" เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยางอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและพัฒนาธุรกิจผลผลิตยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านยางพาราอย่างครบวงจร เป็นการปูรากฐานไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกยางพาราที่มีคุณภาพในระยะยาว

"เชื่อมั่นว่าการดำเนินมาตรการเชิงรุกที่มุ่งผลักดันระบบการจัดการข้อมูลยางพาราไทยภายใต้กฎระเบียบ EUDR และมาตรฐานสากลอื่นๆ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก จะเกิดผลดีทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ สร้างรายได้เพิ่มให้กับ

เกษตรกรชาวสวนยางไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ คือ เกษตรกร ต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

#เกษตรกร #ยาง #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #สวนยางพารา  
#ราคายาง #ยางพารา #สวนยาง #ยางไทย #EUDR

ข่าวที่น่าสนใจ



2



1



ผู้ตรวจราชการ และสำนักตรวจราชการ สป.กษ.

23 ชม. · 🌐



ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน Ready for EUDR in Thailand 2024 "RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล"

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว และ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน Ready for EUDR in Thailand 2024 "RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล" ภายใต้โครงการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารา (Traceability) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง รองปลัดอธิบดีกรมต่างๆ ณ โรงแรมบรจบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้มีพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามมาตรการกฎระเบียบ สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า EU Deforestation Regulation (EUDR) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาครัฐ) สมาคมคู้ดำ (ภาคเอกชน) ประธานกลุ่ม/ผู้แทนชาวสวนยางพารา (ภาคเกษตรกร) และ ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่ตัวแทนชาวสวนยางพาราเพื่อยกระดับสิทธิในที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กิจกรรม Kick Off TRT เริ่มระบบประมวลการซื้อ-ขายน้ำยางผ่านระบบตลาด Thai Rubber Trade (TRT) พิธีมอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model) ของ กยท. ให้แก่ ตัวแทนพี่น้องชาวสวนยาง กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์รองเท้าบูทจากยางพาราของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ตามการสั่งซื้อและสนับสนุนการใช้ภายในประเทศ

ช่วงบ่าย มีการบรรยาย เรื่อง EUDR EU Deforestation Free Regulation โดย นายสาโรช ศรีใส ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย การเสวนา เรื่อง ความพร้อมของ RAOT ในเรื่อง EUDR EU Deforestation Free Regulation กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า และการนำเสนอเรื่อง อยู่ได้ พอใจ ยั่งยืน ในการทำสวนยางโดยนายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย





+13

5

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์





การยางแห่งประเทศไทย RAOT 21 ชม. · 🌐

ภาพรวม ความคิดเห็น

Ready for EUDR in Thailand!! พร้อมรับมาตรการ EUDR มุ่งทำสวนยางแบบไม่ทำลายป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่วิถีเกษตรแบบยั่งยืน

การยางแห่งประเทศไทย... ดูเพิ่มเติม

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

5:57 / 6:13

Ready for EUDR in Thailand!! พร้อมรับมาตรการ EUDR มุ่งทำสวนยางแบบไม่ทำลายป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่วิถีเกษตรแบบยั่งยืน...

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์ 12 · ดู 149 ครั้ง







การยางแห่งประเทศไทย RAOT กำลังดี 21 ชม. · 🌐

ภาพรวม ความคิดเห็น

Thai Rubber Trade (TRT) ดิจิทัลแพลตฟอร์ม EUDR ของ กยท.
✅ แสดงข้อมูลการซื้อขายยางที่ชัดเจน
✅ มีเทคโนโลยี Blockchain ใช้ตรวจสอบย้อน ยางพาราได้

การยางแห่งประเทศไทย... ดูเพิ่มเติม

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Thai Rubber Trade (TRT) ดิจิทัลแพลตฟอร์มซื้อขายยาง EUDR ของ กยท.
✅ แสดงข้อมูลการซื้อขายยางที่ชัดเจน ✅ มีเทคโนโลยี Blockchain ใช้ตรวจ...

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์

👍❤️ 48 · ดู 666 ครั้ง





ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะลึก ทิมราคายางดอทคอม

14 ชม. · 🌐

👉👉 กยท. ปลื้มหลัง Kick off เปิดประมูลยาง EUDR ราคาแตะ 94 บ./กก. พร้อม กำหนดเปิดประมูลยาง EUDR ผ่านตลาดกลางฯ กยท. ทุกวันพฤหัสบดี <http://www.rakayang.net/board/index.php?topic=85032.0>

กยท. ปลื้ม  
หลัง Kick off เปิดประมูลยาง EUDR  
ราคาแตะ 94 บ./กก. พร้อม กำหนดเปิดประมูลยาง  
ผ่านตลาดกลางฯ กยท. ทุกวันพฤหัสบดี



การยางแห่งประเทศไทย RAOT



WWW.RAOT.CO.TH



02-433-2222

👍❤️ 40

แชร์ 1 ครั้ง

👍 ถูกใจ

🗨️ แสดงความคิดเห็น

📄 แชร์





2



1



บลูชีพ

13 ชม. · 🌐



กยท. ปลื้มหลัง Kick off เปิดประมูลยาง EUDR ราคาแตะ 94 บ./กก.

พร้อม กำหนดเปิดประมูลยาง EUDR ผ่านตลาดกลางฯ กยท. ทุกวันพฤหัสบดี

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญและเร่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการผลผลิต และการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปจะดำเนินการบังคับใช้กับสินค้ายางพาราด้วย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา กยท. ประเดิมเปิดการประมูลยางพาราที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาผลผลิตเป็นไปตามกฎ EUDR ซึ่งมีบริษัทผู้ซื้อที่ต้องการยางสูงเข้ามาร่วมประมูลยาง EUDR ทำให้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปีตรราคาสูงสุดที่ 94.01 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย DRC 100% ปีตรราคาสูงสุดที่ราคา 66.80 บาท/กก. และ ยางก้อนถ้วย DRC 65% ปีตรราคาสูงสุดที่ 43.42 บาท/กก. นับเป็นทิศทางที่ดีของการเริ่มต้นซื้อขายยาง EUDR ที่เป็นรูปธรรม เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในฐานะผู้ผลิตรายได้ค่าตอบแทนและรายได้ที่สูงขึ้นจากเดิม เป็นการผลิตและบริหารจัดการยางพาราที่คุ้มค่า สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งในช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโลกด้วยเช่นกัน

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. จะกำหนดการเปิดตลาดประมูลซื้อขายสินค้ายาง EUDR สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.00 น. เพื่อรองรับความต้องการของตลาด คาดว่า หลังจากผลผลิตกลับสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ และระบบตรวจสอบย้อนกลับมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จะเปิดวันทำการประมูลยาง EUDR เพิ่มต่อไป ทั้งนี้ กยท. เตรียมเชิญผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนตลาดสินค้ายาง EUDR ของ กยท. ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ EUDR เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สหภาพยุโรป

“กลไกของตลาดกลางยางพาราจะเป็นเครื่องมือการซื้อขายยาง EUDR ที่สะท้อนราคาขายให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดโดยระบบการจัดการตลาดกลางฯ และเชื่อมโยงข้อมูลยางของ กยท. จะสามารถตรวจสอบและป้องกันความซ้ำซ้อนและการบิดเบือนข้อมูลแหล่งที่มาของผลผลิตยางในการสำแดงสินค้าที่จะนำเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้”



ณกรณ์ ตรรกวิรพัท



## จังหวัดอุดรธานีประชุมกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 4 /2567



จ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิงณิศา ยอดนิศาณิ ผู้ออกแบบกางเกงอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี “ลายไหมบ้านเชียง” ในขณะที่ผู้ออกแบบมอบแบบลายไหมบ้านเชียงให้จังหวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อราชการ ในการประชุมกรรมการจังหวัด ฯ

**วันที่ 29 เมษายน 2567** ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชน จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4 /2567 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อสั่งการรัฐบาล กระทรวง กลุ่มจังหวัด และงานสำคัญของจังหวัด โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น นายณัฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม

**ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี** ได้มอบหนังสืออนุญาตให้

ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ให้กับผู้ประกอบการ 8 ราย,มอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 6 รางวัล,มอบใบประกาศเกียรติคุณอำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงของการณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2567 จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุตุฉับ,อำเภอ กุมภวาปี,อำเภอภูแก้ว,อำเภอนายาง,อำเภอน้ำโสม,อำเภอประจักษ์ศิลปาคม,อำเภอพิบูลย์รักษ์,อำเภอหนองวัวซอ,อำเภอหนองแสง,อำเภอ โนนสะอาด และอำเภอไชยวาน และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ ให้การสนับสนุนสิ่งของตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัด อุดรธานี,มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับเด็กหญิง ญานิสสา ยอดนิศาภรณ์ ผู้ออกแบบกางเกงอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี “ลาย ไทบ้านเชียง” จำนวน 1 รางวัล ซึ่งหลังรับมอบทุนการศึกษาและเกียรติ บัตร เด็กหญิงญานิสสา ได้มอบแบบลายไทบ้านเชียงให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

**จากนั้นที่ประชุมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี, รับชมสรุป ข่าวจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนเมษายน 2567 จัดทำโดยสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประธานแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในเดือนเมษายน ประกอบด้วย นายประมวล ประกายสี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด อุดรธานี(บึงกาฬ),นายกฤติชญา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ (นอ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู),นายแก่นกมล บุญยพิพัฒน์ อัยการจังหวัด อุดรธานี (แพร่)**

**จากนั้นเป็นการประชุม ติดตามงานนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล** กระทรวง และงานสำคัญของจังหวัด อาทิ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567, การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567,กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567, รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567, การเตรียมความพร้อมการจัด โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 , รายงานความก้าวหน้าโครงการบำบัดยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี, สรุปผล

การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567,โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2567 , การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2567, การขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 ,รายงานความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ,สรุปข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีเดือนเมษายน 2567 ,รายงานการจัดกิจกรรมสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567

## วิดีโอ



## รูปภาพ



## เอกสารอื่นๆ

ไฟล์เสียง

[a327d7048e9da8457fc317737d86f936.doc](#)



ศรียุณี ทองใหญ่ ณ อยุธยา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

29 เม.ย. 67 22:01 ผู้เข้าชม 6

แชร์ข่าว



2



1

**ข่าวอุตร ออนไลน์ KhaoUdon Online**

14 ชม. · 🌐



### อุตรฯ ประชุมกรรมการจังหวัด

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี เป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุตรธานี ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น นายณัฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี นายเจนเจตน์ เจนนารีน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี นายสัญญาพงศ์ ต่อสหัสกุลเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุตรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรธานี

ก่อนการประชุมมีพิธีมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุตรธานี (Udonthani Brand) ให้ผู้ประกอบการจำนวน 8 ราย มอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ประจำปี 2567 จำนวน 6 รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณอำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุ และหน่วยงานสนับสนุนสิ่งของตรวจเยี่ยมจุดตรวจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิงณิศา ยอดนิศามณี ผู้ออกแบบกางเกงอัตลักษณ์จังหวัดอุตรธานี "ลายให้บ้านเชียง" ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี และสรุปข่าวจังหวัดอุตรธานี

ในการประชุมได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายประมวล ประกายสี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรธานี และนายกฤติชญา บุญล้อมรัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุตรธานี และการประชุมตามระเบียบวาระ

[#หอการค้าจังหวัดอุตรธานี](#)





+9

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์







2



สวท.พังงา กรมประชาสัมพันธ์

19 ชม. · 🌐



เตรียมเปิดรับสมัคร!!!

บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง...รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567...

จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 400,000 บาท 🇹🇭

📅 สมัครได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 12 ก.ค. 67

\*\*\* คุณสมบัติผู้ขอรับทุนฯ เป็นไปตามที่ กยท. กำหนด\*\*\*

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ [www.root.co.th](http://www.root.co.th)

📞 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการเกษตรกร (ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร) โทร. 0-2433-2222 ต่อ 242 หรือ ติดต่อ กยท.ทุกจังหวัด / สาขาใกล้บ้าน

**เปิดรับสมัคร!**

**บุตรเกษตรกรชาวสวนยางรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567**

**จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 400,000 บาท**

**คุณสมบัติผู้ขอรับทุนฯ**

- เป็นบุตรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.
- อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา
- ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ปฏิบัติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้ให้ทุน
- ไม่เคยถูกตัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
- อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา / ไม่เคยได้รับโทษจำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, โรคจิตสิ่งคมวิธ ะเภทฯ, โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา, ไม่เป็นผู้ฉกรรจ์
- คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ กยท. กำหนด

**ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ขึ้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสถานศึกษาที่ กยท. กำหนด**

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนิเวศ
จำนวน 1 ทุน	จำนวน 1 ทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์	คณะโงจิตรศึกษา สาขาวิชาการศึกษาโงจิตรศึกษาและใช้ภาษา
จำนวน 1 ทุน	จำนวน 1 ทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จำนวน 1 ทุน	จำนวน 1 ทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 ทุน	จำนวน 1 ทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนิเวศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จำนวน 1 ทุน	จำนวน 1 ทุน

**ขั้นตอนการสมัคร**

1. ขอรับใบรับสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.root.co.th](http://www.root.co.th)
2. กรอกข้อมูล เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา

**ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่**

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**

กองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ☎ 0-2433-2222 ต่อ 242 หรือติดต่อ กยท. ทุกจังหวัด / สาขาทั่วประเทศ 🌐 [www.root.co.th](http://www.root.co.th)

# 'STA' แบ่งปันองค์ความรู้ในงานมหกรรม ยางพาราและเกษตรแปรรูป EEC ไทย - จีน 2024 ครั้งที่ 2

Apr, 29 2024

Solar Cell

Solar Rooftop

EcoSolars



ดอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งยางสีเขียวหรือ The Green Rubber Company ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมชาติ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ล่าสุดผู้บริหารรุ่นใหม่ ‘ประภัสสร ปัญญาภิรมย์’ Strategic Branding and Digital Product Marketing Manager และ ‘พีระพงษ์ เข็ญะ’ Marketing Section Head บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA ร่วมแชร์องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการยางมีพิกัด (GPS) ข้อกำหนดและมาตรการ EUDR ว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าที่กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจะเริ่มบังคับใช้ในสิ้นปีนี้ และ Sri Trang Ecosystem สู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราไทย ในงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย - จีน 2024 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดระยอง ที่จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสหพันธ์สวนยางแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทย แบบนี้ต้องกด Like ให้กับ STA แบบรัวๆ

TAGS: #STA

Share this content :

21

**HIGHLIGHT**

